



ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP๒๙๐๐๐๓
สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

ตามประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP๒๙๐๐๐๓ อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๕๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ นั้น

บัดนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๙ ราย ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๑	นายชวิทย์ สิทธิอาษา
๒	นางสาวชฎาพร เจริญศิลป์
๓	นางสาวภุริยา ชาร์โสภณ
๔	นางธัญญาลักษณ์ กนิษฐจินดา
๕	นายชิษณุศักดิ์ ภาณุภาสจิตติพิงศ์
๖	นางสาวยวิษฐา ต เจริญ
๗	นางสาวโสภิลักษณ์ อินทะขุ่ม
๘	นางสาวประกายกานต์ ผลาเลิศ
๙	นายสุรพันธ์ ตันหลวงภาค

ก. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคาร HB ๑๓๑๐ ชั้น ๓ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทั้งนี้ผู้เข้าทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบค่าทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาด้วยตนเองในวันทดสอบ คนละ ๘๐๐.-บาท)

ข. สอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

/ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร...

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ นำส่ง Portfolio จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ pdf ประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ โดยจัดทำ Presentation ในรูปแบบ Power Point หรือสื่อมัลติมีเดียและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ (นำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับแรก และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

ค. ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ทางเว็บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย <https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์